

HỘI ÁI-HỮU BIÊN-HOÀ

Website: <https://www.bienhoatx.com>

Email liên lạc: datlam1951@yahoo.com

Hội Ái-Hữu Biên-Hoà hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài:
Nguyễn Phương Hằng: Kẻ Hoang Tưởng của HCA. Hội chân thành cảm tạ giả. Kính mời. **Trân trọng.**

NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG: KẺ HOANG TƯỞNG

Một trong những người nổi tiếng trên mạng xã hội ở Việt-Nam trong những năm gần đây là bà Nguyễn Phương Hằng.



Nguyễn Phương Hằng, tên khai sinh là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 26 tháng 1 năm 1971 tại miền Nam Việt-Nam. Sang

Canada định cư từ năm 16 tuổi, bà Hằng sau đó đã kết hôn với một người chồng Hoa-Kiều và có chung với ông một người con. Năm 23 tuổi, chồng bà qua đời và để lại cho bà cùng con của mình thừa kế tài sản trị giá 18 triệu USD. Sau đó, bà đã thanh lý hết tài sản và đưa con về Việt-Nam lập nghiệp, tham gia kinh doanh bất động sản, trồng cao-su và mở siêu thị thời trang.

Khoảng năm 1996, Nguyễn Phương Hằng đã quen biết với Đỗ Đạt Giang, được cho là đệ tử của Năm Cam, cả hai đến sống chung với nhau từ năm 1997 tại một căn nhà ở quận Tân-Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2006, bà kết hôn cùng một doanh nhân tên là Trần Văn Thìn. Tuy có cùng với nhau một người con gái, nhưng hai người sau đó đã quyết định ly hôn vào năm 2007.

Ngày 8 tháng 6 năm 2010, Nguyễn Phương Hằng tái giá cùng doanh nhân bất động sản Huỳnh Uy Dũng. Năm 2020, ông Dũng chính thức rút lui khỏi thương trường, nhường hết quyền điều hành Công Ty Cổ Phần Đại-Nam cho bà Hằng.



Phần chồng bà Hằng hiện nay là Huỳnh Phi Dũng, tức là Huỳnh Uy Dũng, sinh ngày 26 tháng 1 năm 1961 tại xã Phước-Lộc, huyện Tuy-Phước, tỉnh Bình-Định. Chưa học hết lớp 12, ông đã nhập ngũ và tham gia chiến tranh biên giới Tây-Nam, phục vụ công tác hậu cần ở Quân Khu 5, rồi Quân Khu 7, làm nhiệm vụ tiếp tế cho bộ đội ngoài chiến trường.

Sau khi chiến tranh kết thúc, ông chuyển về công tác ở phòng hậu cần Công An thành phố Thủ-Dầu-Một, tỉnh Sông Bé. Thời điểm đó, do cuộc sống quá kham khổ, ông đã nghỉ việc và chuyển sang kinh doanh lò vôi, sản xuất các loại vôi quét tường, vôi bột công nghiệp. Sau đó ông được điều làm Giám Đốc Công Ty Sơn Mài Thành Lễ (sau này được đổi tên thành Công Ty Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thanh Lễ). Ông từng được bầu làm Chủ Tịch Hiệp Hội Điều Việt-Nam Khóa II, Nhiệm Kỳ 1994 – 1996, nhưng cũng chỉ tham gia trong hai năm 1994 - 1995. Ngoài ra, Huỳnh Uy Dũng còn là đại biểu Quốc-Hội Việt-Nam Khóa X thuộc đoàn đại biểu tỉnh Bình-Dương.

Trong giai đoạn từ năm 1990 đến 2005, ông Dũng đã xây dựng lần lượt ba khu công nghiệp Sóng Thần 1, 2 và 3. Đồng thời, ông cũng là chủ sở hữu của khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến tại tỉnh Bình-Dương.

Ban đầu bà Phương Hằng vạch mặt các cá nhân nổi tiếng, đã có các hành vi lừa đảo, bội tín về tài chính đối với công chúng khi điều trị bệnh tật hoặc tổ chức quyên góp làm từ thiện, cứu trợ ... gồm một người thường được gọi là “Thần Y” và nhiều nghệ sĩ... Những buổi livestream trong giai đoạn này đã mang đến những hiệu ứng khá tích cực, được phần lớn công chúng theo dõi đồng tình. Nhiều nghệ sĩ đã vội vàng giải ngân các khoản tiền đã nhận

quyền góp để trao gửi đến người dân hoặc xuất trình các khoản thu chi để minh bạch tài chính.

Trong giai đoạn tiếp theo, các buổi livestream của bà trở thành những buổi chửi bới thô tục, đầu tổ một chiều về bất kỳ người nào đã từng chỉ trích bà trên mạng xã hội. Kể cả, bà can dự vào các câu chuyện mà được nhờ phát ngôn. Trong đó, bao gồm cả nghi án “loạn luân” tại Thiên Am Bên Bờ Vũ Trụ. Theo đó, bà dự định ban phát công lý khi đến tận nơi tu hành của những tu sĩ tại Đức-Hoà, Long-An để “hỏi tội”.

Tương tự thế, bà cũng đã làm một chuyến du hành đến tư gia một nữ “đôi thủ” cãi vã trên mạng xã hội, cũng để “hỏi tội”. Mỗi chuyến đi như vậy đều được thông báo rộng rãi, thu hút hàng nghìn người dân ủng hộ, hiếu kỳ đến tràn ngập nơi ở của nạn nhân. Với những người dễ dãi, họ thấy ở bà Phương Hằng có đủ mọi điều nằm trong ước mơ của mình, như sự giàu có, nổi tiếng, dám ăn, dám nói và đầy hào hiệp. Bà vung tay bằng những khoản tiền hậu hĩ để cứu trợ, bà đang sửa trị tệ nạn xã hội, bà ban phát công lý cho người đang phải chịu đựng bất công... Theo đó, bà Phương Hằng đang thay mặt họ thực hiện giấc mơ mà họ biết rằng chẳng bao giờ có được trong cuộc đời này, dưới chế độ này.

Trong đó, bao gồm cả ả ức chung của đám đông muốn biểu đạt chính kiến của mình về hàng loạt vấn đề xã hội, về những quan chức bất xứng, về tệ nạn tham nhũng, cửa quyền, về nạn bất công tràn lan đến với họ, với người thân... Nhưng trước sự đàn áp khốc liệt, không cần che dấu của chế độ Cộng-Sản đã khiến họ không dám tỏ bày. Nay bà thay mặt họ giải toả những ả ức đó. Kể cả việc bà gọi đích danh quan chức chính quyền để chỉ trích, phê phán. Cho nên, đối với họ, bà Phương Hằng chẳng khác gì là

người hùng. Và điều đáng nói là chính bà cũng tin như vậy. Nếu không, thì đã chẳng có những ca từ mà bà sáng tác trên nền nhạc của người khác: “Vì sao tôi thương dân, vì sao dân thương tôi”.

Cho đến trước thời điểm bị bắt giữ vài ngày, trong một buổi livestream, bà Phương Hằng phê phán, chỉ trích đích danh ông Phan Văn Mãi, khi ấy đang là người đứng đầu chính quyền Sài-Gòn, thành phố lớn nhất quốc gia. Sự kiện này như giọt nước tràn ly khiến bà bị khởi tố hình sự trong ít ngày ngay sau đó. Vì lẽ, sự thu hút công chúng quá lớn, cả kẻ yêu, người ghét đã đủ để bà đã trở thành mối thách thức, nguy hại tiềm ẩn về an ninh đối với chế độ. Sau 2 năm 6 tháng thụ án tù giam, bà trở về với tự do. Thế nhưng, sự ảo tưởng của đám đông dễ dãi đối với bà và của bà đối với đám đông hầu như vẫn còn nguyên vẹn, chưa kể rằng, những ngày lao tù giúp cho bà gia tăng “số má” như một nạn nhân của chính quyền. Do đó, bà vẫn tiếp tục lộng ngôn với những lời lẽ đao to, búa lớn. Thậm chí, bà còn hứa hẹn sẽ “bóc phốt” cả hành giả Thích Minh Tuệ, một tu sĩ rất được công chúng mến mộ.



Bà ta cho là truyền thông hải ngoại (mà bà gọi là “phản động”) đã “làm màu” khi bênh vực việc bà bị đi tù. Thật ra, người ta chỉ trích luật rừng của nhà cầm quyền Cộng-Sản khi xử vụ cải vả chỉ là vụ án dân sự thành án hình sự, mà nạn nhân là bà chứ không ai tán thành cách sử dụng truyền thông như chọt búa của bà.

Sự hoang tưởng của bà đã đưa bà vào vòng lao lý khi bà đụng đến quan chức Cộng-Sản và bây giờ bà bị các “fan” của bà quay lưng khi bà đòi “quất” thầy Thích Minh Tuệ.

Ôi cái miệng nó hại cái thân.

HCA

17/10/2024

Tài liệu tham khảo:

—Wikipedia tiếng Việt

—Nhật báo Người Việt: **Giải mã hiện tượng Nguyễn Phương Hằng (LS Đặng Đình Mạnh)**

<https://www.nguoi-viet.com/tin-chinh/giai-ma-hien-tuong-nguyen-phuong-hang/amp/>